

Trường Trung Học Franklin Learning

-A Pennsylvania Blue Ribbon School of Excellence-

616 N. 15th Street

Philadelphia, PA 19130

Bà Joyce A. Hoog, Hiệu Trưởng
Bà Nicole Lee, Hiệu Phó

215-400-7570, 215-400-7571 (fax)

Tháng Giêng Năm 2017

Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ:

Con quý vị hiện đang theo học tại Chương Trình Newcomer Learning Academy (NLA) thuộc Trường Trung Học Franklin Learning Center. Franklin Learning Center là một trường trung học có quy định tuyển sinh đặc biệt, có nghĩa là học sinh phải nộp đơn và được tuyển vào học. Con quý vị đã được nhận vào Trường Franklin Learning Center vì em hội đủ điều kiện cho chương trình NLA.

NLA là một chương trình đặc biệt dành cho học sinh trung học mới đến Hoa Kỳ và bắt đầu học tiếng Anh. Chương trình NLA tập trung vào việc phát triển ngôn ngữ giao tiếp và ngôn ngữ học tập bằng tiếng Anh đồng thời cũng giảng dạy các môn học khác (Toán, Khoa học, v.v.) như được nêu trong chương trình giảng dạy trung học của Sở Giáo Dục. Giáo viên của chương trình này đã được đào tạo những phương pháp để giảng dạy cho học sinh đang học tiếng Anh (ELL) ở tất cả các trình độ ngôn ngữ.

Bắt đầu từ năm học tiếp theo (2017-18), chương trình NLA sẽ mở rộng thành chương trình bốn năm tại Trường Franklin Learning Center. Điều này có nghĩa là con quý vị sẽ có thể tiếp tục học tại Trường Franklin Learning Center cho đến khi em tốt nghiệp trung học.

Xin quý vị vui lòng đọc những sự lựa chọn sau đây cho con quý vị:

- Nếu con quý vị muốn tiếp tục học chương trình NLA tại Trường Franklin Learning Center vào năm học tới (2017-18) thì quý vị **không** cần làm gì hết.
- Nếu con quý vị nộp đơn xin học tại một trường trung học khác và được tuyển chọn thì em được chọn học ở trường mới hoặc vẫn tiếp tục học ở Trường Franklin Learning Center.¹
- Tất cả học sinh đều có sự lựa chọn được học ở trường trung học trong địa phương.

Chúng tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục theo học tại Trường Franklin Learning Center và chúng tôi rất phần khích khi mở rộng chương trình NLA. Để giải thích thêm các chương trình và lựa chọn của con quý vị, chúng tôi sẽ có một cuộc họp vào thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2017. Xin vui lòng xem tờ rơi kèm theo để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật và phiên dịch.

Trân Trọng Kính Chào,

Joyce Hoog
Hiệu Trưởng
Franklin Learning Center

¹Bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2017, học sinh và phụ huynh có thể đăng nhập vào Cổng Thông Tin Học Sinh hoặc Cổng Phụ Huynh để tìm hiểu nếu các em đã được các trường khác tuyển vào. Học sinh được tuyển vào một hoặc nhiều trường trung học (s) có sáu ngày để lựa chọn trường mà em sẽ theo học vào năm học tới. **Quá trình này không áp dụng cho học sinh nào chọn ở lại Trường Franklin Center.** Nếu có thắc mắc, xin quý vị vui lòng làm việc với các nhân viên tư vấn của Trường Franklin Center.